

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/ ๙๓๓



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ  
(โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ โรคโนโรไวรัส โรคอหิวาตกโรค) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักอนามัยได้แจ้งข้อมูลกรณีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พบผู้ป่วย รวมจำนวน ๑,๔๓๖ ราย เป็นนักเรียน จำนวน ๑,๔๑๘ ราย ครูและบุคลากรจำนวน ๑๘ ราย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า เกิดจากการติดเชื้อ โนโรไวรัสที่ปนเปื้อนมากับน้ำและน้ำแข็งที่บริโภคในช่วงของการจัดกิจกรรมกีฬา โดยโนโรไวรัส (Norovirus) มักจะแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กที่มีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว สามารถพบได้ตามโรงเรียน ภัตตาคาร โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก รวมไปถึงรถและเรือท่องเที่ยว โนโรไวรัสสามารถติดต่อได้ โดยการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสอยู่แล้วนำนิ้วมือเข้าปาก โดยเฉพาะในเด็ก และการหายใจเอาละอองอากาศของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงสภาพแวดล้อม ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังกรณีสถานการณ์อหิวาตกโรค ที่เมืองฉ่วยไก้ไก้ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา พบผู้ป่วยมีอาการรุนแรง รวมจำนวน ๓๐๐ ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย ยังไม่พบการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยแต่อาจมีผู้ป่วยข้ามมาฝั่งไทย โดยที่อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับเมืองฉ่วยไก้ไก้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวัง จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ (โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ โรคโนโรไวรัส โรคอหิวาตกโรค) ในสถานศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษ จันทร์ขจร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑



แนวทางเฝ้าระวัง

“เรียนดี มีความสุข”